

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งแนวทางเตรียมการเพื่อป้องกันสถานการณ์น้ำขาดแคลน โดยให้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนทั้งชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรมในการประหยัดการใช้น้ำในช่วงเวลานี้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปเพื่อให้สามารถเตรียมการรองรับได้อย่างเหมาะสม นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึงนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนสำหรับการทำการเกษตรอย่างมีนัยสำคัญให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด และแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ ด้วย

๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคูคลองให้แล้วเสร็จ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วเป็นอันดับแรก

๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันศึกษาการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่มีวิธีการช่วยเหลือตนเองในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงที่เกิดปัญหาภัยแล้ง เช่น การขุดสระเก็บกักน้ำ การสร้างถังเก็บกักน้ำ การปลูกข้าวแบบน้ำไหลผ่าน การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อนำเทคนิคหรือวิธีการดังกล่าวไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ นำไปใช้ต่อไป

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ ติดตามและประเมินผลว่า เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิธีการทำการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วย

/ข้อสั่งการ ...

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี